



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 23 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.คาดการณ์สินค้าเกษตรครึ่งปีหลัง2562	แนวหน้า
2. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน	แนวหน้า
3. ทูเรียนได้ลูกตก4.4แสนตัน ชาวสวนยิ้มราคาเขยิบ19%	มติชน
4. ชลบุรีออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บริการชาว'หนองใหญ่'	เดลินิวส์
5. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 'กฤษฎา'ยันโควิดด้านมร.ร.โปร่งใส	มติชน
6. ภาพข่าว: ประชุม	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: โรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติมทร.อีสาน....	สยามรัฐ
8. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: ตั้งรัฐบาลใกล้จบ พลิกเสียงข้างน้อย....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. 'โรงสกัด'เมินร่วม'กฟผ.'ซื้อปาล์ม	กรุงเทพธุรกิจ
10. เตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: โขลกข่าวดำทุกข์	ไทยรัฐ
12. ดึงเครือข่ายทุเรียนแปลงใหญ่ 22 จังหวัด	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13902 หน้า : 8 (กลาง)

หัวข้อข่าว : สศก.คาดการณ์สินค้าเกษตรครึ่งปีหลัง2562

สศก.คาดการณ์สินค้าเกษตรครึ่งปีหลัง2562

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง

สถานการณ์สินค้าเกษตรช่วงครึ่งปีหลังว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562 นับเป็นช่วงที่มีผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดออกมาปริมาณมากกว่าช่วงครึ่งปีแรก คิดเป็นสัดส่วนจีดีพีเกษตรครึ่งปีหลังอยู่ที่ 50% โดยสินค้าสำคัญได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน ลำไย สุกุดและกุ้ง

สำหรับข้าวนาปี ปี 2562/63 ผลผลิตครึ่งปีหลัง คาดว่าจะมีปริมาณ 24.58 ล้านตัน ข้าวเปลือก โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 16.02 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 62.08% ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีผลผลิต 4.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.16 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัวช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ประมาณ 3.29 ล้านตัน คิดเป็น 64.33% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ยางพารา เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเปิดกรีดยางทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณ 3.51 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 71.21% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3.36 ล้านตัน ในปี 2561 สับปะรดโรงงาน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงแรกคือ เดือนเมษายน-มิถุนายน ประมาณ 571,798 ตัน และเดือนตุลาคม-ธันวาคม ประมาณ 519,154 ตัน



จริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการ สศก.

13.69 ล้านตัว ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตสุกุดมีผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี กุ้งช่วงครึ่งปีหลังมีปริมาณ 187,558 ตัน คิดเป็น 58.81% ของผลผลิตกุ้งทั้งหมด ซึ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 14.88%

สินค้าที่มีแนวโน้มราคาดีช่วงครึ่งปีหลังได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาที่เกษตรกรขายได้ (ม.ก.-ม.ช.) ณ ความชื้น 14.5% เฉลี่ยอยู่ที่ กิโลกรัมละ 8.33 บาท จึงคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังราคายังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น สับปะรดโรงงาน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ตลาดต่างประเทศจะปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ราคาส่งออกช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ อยู่ในเกณฑ์กิโลกรัมละ 5-6 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกที่ขายได้กิโลกรัมละ 4.39 บาท

ทั้งนี้ สศก.คาดว่าแนวโน้มจีดีพีเกษตรปี 2562 อาจลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปีอยู่ที่ 2.5- 3.5% เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปกติ ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และหากมีฝนทิ้งช่วงจะยิ่งส่งผลต่อแผนการผลิตหรือปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรได้ ตลอดจนปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ราคาน้ำมันดิบผันผวน อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยต่อผลผลิตสินค้าเกษตรและมูลค่าจีดีพีเกษตรในภาพรวมทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรติดตามข้อมูลสภาพอากาศ วางแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี สามารถเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี กับธ.ก.ส. เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13902 หน้า : 8 (ล่าง)



ฉบับนี้ผมขอสลับจาก ด้วยการเล่าถึง การประชุมคณะกรรมการแอปเตอร์ หรือ APTERR Council และคงจะสาธยาย รายละเอียดของจัดประชุมครั้งล่าสุด ซึ่งนับ เป็นการประชุมครั้งที่ 7 ที่เพิ่งจัดเสร็จไปไม่นานมานี้ คือ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562ที่ประเทศมาเลเซีย ครับ

เคยเล่าแบบคร่าวๆ ไปแล้วว่า แอปเตอร์ จะบริหารภายใต้การกำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับ โดยประเทศสมาชิก 13 ประเทศ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทน ระดับสูงของแต่ละประเทศ ของไทยเรา ผู้แทนคือ ท่าน**เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ที่อนุเคราะห์ให้สำนักเลขานุการแอปเตอร์ตั้งอยู่ที่แหล่งครับ ดังนั้น จึงมีการกำหนดในระเบียบแอปเตอร์ ว่าด้วยคณะกรรมการแอปเตอร์ คือ จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดตาม ลำดับตัวอักษร เอ ถึงแซด ครั้งที่เพิ่งจัด

เสร็จ ไปข้างต้น มีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ส่วนปี ที่แล้วก่อนนี้ สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ การเป็น เจ้าภาพจัดประชุมกำหนดให้เจ้าภาพต้องออก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดงาน ยกเว้นค่าเดินทางของผู้แทนจากประเทศผู้เข้าร่วม และค่า



โรงแรมที่พัก ส่วนสำนักเลขานุการแอปเตอร์ ก็จะเป็นฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม การดำเนินการประชุม การสรุปผลการประชุม เป็นต้น

ในการเตรียมการดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำแก่ ประเทศเจ้าภาพ และออกหนังสือเชิญสมาชิก ไปเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยทั่วไปจึงคล้ายๆ กันในทุกครั้ง โดยสาระ สำคัญ คือ การขออนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี การรายงานความก้าวหน้า

ของการบริหารจัดการกองทุนแอปเตอร์ การ รายงานผลการดำเนินการในรอบปี พร้อมตอบ ข้อสงสัยของสมาชิก และประเด็นที่สำคัญ อื่นๆ ที่มีในแต่ละช่วงเวลา แล้วจบลงที่หา เจ้าภาพที่จะจัดครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการนี้ เป็นภารกิจ สำคัญมากของสำนักเลขานุการแอปเตอร์ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หลักซึ่งก็คือ การนำข่าวไปบริจาค ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นเกียรติอย่างสูง ดังนั้น จึงพยายามจัดอย่างดี ให้เป็นหน้าเป็นตา เป็น ศรีสง่าของประเทศเจ้าภาพ สถานที่ในการ ประชุมมักเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย เพื่อให้การจัดประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นมี การจัดเลี้ยงรับรองและการแสดงซึ่งส่วนมาก จะเน้นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ การรับส่ง สนามบินต้องไม่บกพร่อง ตลอดจนการพาไป ดูงานที่น่าประทับใจ ภารกิจข้างต้นเป็นหน้าที่ ของเจ้าภาพ จึงต้องจัดคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่ง ทั้งหมดมาจากกระทรวงเกษตรฯ มาอำนวยความสะดวกร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของฝ่าย เลขานุการฯ

การจัดประชุมที่มาเลเซียครั้งนี้ มีวาระ พิเศษอยู่เรื่องหนึ่ง คือ การพิจารณาต่ออายุ ของผม ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ทั้งนี้เพราะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13902 หน้า : 8 (ล่าง)

ระเบียบแอปเตอร์กำหนดให้ผู้จัดการทั่วไป ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี และสามารถ ต่อได้อีกเพียง 1 สมัย 3 ปี โดยการเห็นชอบ ของคณะมนตรี ถึงตรงนั้นขอเสริมในเรื่อง ระเบียบการลงมติของสภามติ สักนิดครับ คือ แอปเตอร์ใช้ระบบฉันทามติ หมายถึง การลงมติในเรื่องใดก็แล้วแต่ สมาชิกต้อง เห็นด้วยทุกคนทั้ง 13 ประเทศ หรือที่มา ประชุม หากค้านเพียงเสียงเดียว ก็ถือว่า เรื่องนั้นไม่ผ่าน ระบบการลงคะแนนเสียง แบบนี้ต่างจากระบบของสหประชาชาติ ซึ่ง ถือเอาเสียงข้างมากเป็นฝ่ายชนะ ตอนแรก ผมก็งงๆ ถึงเจตนาจริงของระบบฉันทามติ ว่า ทำไมต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งร้อย เปอร์เซ็นต์ เพราะคงต้องยุ่งยากมากแน่นอน ที่กว่าคนทั้งหมดจะเห็นตรงกันได้ และน่าจะ ทำให้งานต่างๆ เดินไปแบบไม่ราบรื่น เป็นแน่แท้ แต่จากที่ใคร่ครวญและสังเกต จากที่ประสบด้วยตนเอง จึงเข้าใจแล้วว่า เจ้าระบบฉันทามตินี้ มีความจำเป็นอย่างไร ยังต้องการรวมกันเป็นองค์กรแบบสมัครใจ ฉะนั้น เอาไว้ฉบับหน้ามาว่าต่อครับ

ชาญพิทยา นิมพาลี
chanpithya@apterr.org



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ทุเรียนใต้ลูกตก4.4แสนตัน ชาวสวนยิ้มราคาเขยิบ19%

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25422 หน้า : 6 (กลาง)

ทุเรียนใต้ลูกตก4.4แสนตัน ชาวสวนยิ้มราคาเขยิบ19%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ปี 2562 ว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ได้สำรวจข้อมูลของทั้ง 14 จังหวัด อาทิ กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช และ นราธิวาส เป็นต้น โดยเห็นขอบผลพยากรณ์ในปี 2562 ครั้งที่ 3 ซึ่งเนื้อที่ยืนต้นของทุเรียนภาคใต้ปี 2562 มีจำนวน 501,845 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35,290 ไร่ หรือประมาณ 8% เนื้อที่ให้ผลมีจำนวน 387,822 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28,515 ไร่ หรือประมาณ 8% ปริมาณผลผลิตรวม 445,220 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 140,953 ตัน หรือประมาณ 46% โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล อยู่ที่ 1.148 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 301 กิโลกรัม

หรือประมาณ 36%

นายฉันทานนท์กล่าวว่า สำหรับผลผลิตทุเรียนของทางภาคใต้จะออกมากที่สุดที่จังหวัดชุมพร รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช โดยผลผลิตในฤดูของทางภาคใต้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน และจะออกมากในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2562 หรือคิดเป็น 34% ของผลผลิตภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งราคาเฉลี่ยทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่เกษตรกรขายได้ที่สวนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.29 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 19%

“หลายปีที่ผ่านมาราคาทุเรียนค่อนข้างสูง เนื่องจากยังมีความต้องการนำเข้าจากประเทศจีนจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้การเอาใจใส่ดูแลมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มและมีคุณภาพดี” นายฉันทานนท์กล่าว

ชลบุรีออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บริการชาว'หนองใหญ่'

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ โดยมีนายสุเมศรี แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดทำโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร

สำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีเกษตรกรจากพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ และใกล้เคียงมารับบริการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอหนองใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร ในการดำเนินกิจกรรมและให้บริการด้านต่าง ๆ อีกด้วย

นายธรรมศักดิ์ รอง ผวจ.ชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการมาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล และหากต้องการติดต่อกันหลาย ๆ เรื่อง หรือหลายหน่วยงาน ซึ่งปกติอาจจะต้องไปหลาย ๆ ที่ เนื่องจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ อาจจะอยู่ห่างไกลกัน ทำให้เกษตรกรเดินทางไปไม่สะดวกเรื่องเวลา และค่าใช้จ่าย เพราะต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลา นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน.



● 'กฤษฎา'ยันโควิดด้านมร.ร.โปร่งใส

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงกรณีผู้ประกอบการส่งนมโรงเรียนอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรโควตาโรงเรียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ขณะนี้จำนวนนักเรียนลดลง ดังนั้นการจัดสรรนมโรงเรียนก็ต้องลดลงตามสัดส่วนนักเรียนที่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ลดลงด้วย แต่ไม่น่าจะลดลงมากถึงวัน 110 ตัน หรือเดือนละ 3,000 กว่าตัน ตามที่สื่อมวลชนบางแห่งกล่าวอ้าง แต่หากผู้ประกอบการรายใดเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสูตรคำนวณโควตาส่งนม/ปริมาณจำนวนนมที่ได้รับการจัดสรรก็อุทธรณ์คำสั่งจัดสรรโควตาโรงเรียนดังกล่าวผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมาตามขั้นตอนของกฎหมายได้



ประชุม ● นางสาวตจเดือน ศศนาวิณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเร็ววันนี้



ด้วยสมอง
และสองมือ



โรงเรียนเพาะเห็ด
อัตโนมัต
มทร.อีสาน ▶ 9
(สกลนคร)
ความหวังใหม่
'บ้านพอกใหญ่'



ด้วยสมอง
และสองมือ

โรงเรียนเพาะเห็ดอัตโนมัต มทร.อีสาน (สกลนคร) ความหวังใหม่ 'บ้านพอกใหญ่'

บ้านพอกใหญ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย เส้นทางลัดจรบางช่วงเป็นหินลูกรังประชากรเกือบทั้งหมดเป็นชาวกูไทชาวบ้านมีการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีผ่านวิถีชีวิตการแต่งกาย และภาษาพูด ที่เป็นเอกลักษณ์ชาวกูไทในด้านอาชีพ 90% เป็นเกษตรกร ทำนา ปลูกข้าว ปลูกแคนตาลูป แดงไทย พริก และเห็ด เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดและจำหน่ายให้กับผู้ที่มารับซื้อถึงบ้าน

ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า การจัดโครงการบริการวิชาการ เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะอุตสาหกรรม



ดร.พรเทพ



เกียรติศักดิ์



และเทคโนโลยีโดยได้รับนโยบายจาก ผศ.ดร. สุธิรา แก้วอาษา คณบดีที่ให้การให้เป็นภาพที่ชัดเจน ได้จัดสรรบฯ 200,000 บาท ซึ่งได้นำมาสร้างประโยชน์กับ 1 หมู่บ้าน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะตั้งต้นให้แล้วให้ชาวบ้านสามารถต่อยอดให้มีรายได้ทั้งปี

จึงเป็นที่มาของการสร้างโรงเรียนเพาะเห็ด (ระบบอัตโนมิต) ชุมชนนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขนาด 4x8 เมตร 2 โรงเรือน บรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้โรงเรือนละ 4,500 ก้อน ได้แก่ เห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาว เพื่อให้ชาวบ้านเพาะและขายได้ตลอดปี โดยจะติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมิต และระบบควบคุมอุณหภูมิ

ชาวบ้านมีหน้าที่เพียงดูแลว่าระบบยังทำงานตามหรือไม่ และสามารถเก็บเห็ดไปขายได้เลย เมื่อมีรายได้เข้ามาแล้วคณะฯ จะต่อยอดด้านบริหารธุรกิจ โดยจะเข้ามาช่วยเรื่องการทำบัญชี ภาษีรับ ภาษีจ่าย การทำการตลาด เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน โดยจะติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุก 3 เดือนเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสานต่องานอื่นๆ ให้กับชาวบ้านต่อไป

ดร.พรเทพ กล่าวว่า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตั้งใจอยากให้มีหมู่บ้านพอกใหญ่เป็นต้นแบบการบริการวิชาการที่สร้างสรรค์และอยากให้นักในหมู่บ้านจริงจัง มีส่วนร่วมสามัคคี และถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ คณะฯ จะมีสาขาศิลปศาสตร์ที่ด้านท่องเที่ยว และสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถทำเรื่องของการเพาะเชื้อเห็ดเองได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ชาวบ้านลดต้นทุนซื้อก้อนเห็ดได้

ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ทำโรงเรียนเพาะเห็ดระบบอัตโนมิตร่วมกับ

ชาวบ้าน และได้ทำพิธีส่งมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการ พร้อมกับนำนักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมการบัญชี) มาช่วยเหลือชาวบ้านตามศาสตร์ที่เรียนมา ได้แก่

- 1) บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร
- 2) การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยขนาดเล็ก
- 3) การบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไล่กรอง ฯลฯ
- 4) บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
- 5) การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการจดบันทึกและสรุปรายจ่าย รายได้ ผลกำไรที่เกิดขึ้น ซึ่งมีชาวบ้านบ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายเกียรติศักดิ์ บุตรแสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านพอกใหญ่หมู่ 7 กล่าวว่า แต่เดิมหมู่บ้านได้งบบจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000 บาท ตนและชาวบ้านตั้งใจอยากทำโรงเรียนเพาะเห็ด จึงใช้พื้นที่บริเวณคอกวัวทำโรงเรือนแบบง่ายๆ ช่วยกันดูแลรดน้ำ พอได้ผลผลิตก็นำไปจำหน่าย

แต่ด้วยการกิจของแต่ละคน ที่ต้องทำงานเลี้ยงดูคนในครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลามาดูแลบ้าง ขาดการรดน้ำบ้าง ทำให้เห็ดเหี่ยวเฉา บ้างก็ไม่ออกดอกและเชื้อในก้อนเห็ดก็หมดลงในที่สุด สุดท้ายต้องรื้อโรงเห็ดออกเพื่อคืนพื้นที่เป็นคอกวัวให้เจ้าของเลี้ยงวัวต่อไป

ในช่วงเวลานั้น ได้รับการติดต่อจาก คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่เข้ามาสำรวจความต้องการและความจำเป็นไปใช้ในการทำงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงมีมติจากชาวบ้านว่าต้องการโรงเรียนเพาะเห็ดระบบ

อัตโนมิต และนำเงินส่วนกลางของหมู่บ้านที่มีไปซื้อก้อนเห็ดเข้ามาช่วยอีกทาง

ผู้ใหญ่บ้านพอกใหญ่ฯว่า “วันนี้โรงเรียนเพาะเห็ดระบบอัตโนมิตสำเร็จลงได้จากความมั่นใจ ความร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่าน มันเป็นเสมือนความฝันของชาวบ้านเกิดขึ้นแล้วจริงๆ เราจะมีโรงเรียนเพาะเห็ดที่มีระบบรดน้ำอัตโนมิตจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน เห็ดที่ได้จะมีคนมารับถึงที่ในอนาคตเราอยากขายเองจะได้ไม่ผ่านคนกลาง ชาวบ้านก็จะสะดวกในการหาซื้อเห็ดจากส่วนกลางรับประทานในครอบครัว

ในอนาคตเราอยากได้คำแนะนำในเรื่องการตลาด การขายอย่างไรให้ได้กำไรมากที่สุด รวมถึงการเข้ามาให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องการเกษตร การปลูกผัก การใช้ปุ๋ยเคมี ในการปลูกแคนตาลูป แตงกวา ชาวบ้านที่นี้ล้วนแต่อยู่กับยาและสารเคมีทั้งสิ้น ผมจึงอยากให้ผู้ที่มีความรู้เข้ามาทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ถึงแก่นแท้จริง ชาวบ้านจะได้ตระหนักในการใช้สารเคมี และการปลูกพืชทดแทน การปลูกพืชบำรุงดิน

สุดท้ายขอขอบคุณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอขอบคุณทุกคนมาทำงานด้วยใจ ด้วยความทุ่มเท ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งดีๆ ที่มอบให้ชาวบ้านบ้านพอกใหญ่ครับ”

ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร



เมืองไทย 360°

ตั้งรัฐบาลใกล้จบ พลิกเสียงข้างน้อย รอยุบสภาล่างไฟไหม้ !?

นาที่นี้สำหรับการเจรจาและรวบรวมเสียง ส.ส. เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ดำเนินมาถึงจุดสำคัญที่สุดแล้ว นั่นคือ ต้องได้ข้อสรุปภายในปลายสัปดาห์นี้แน่นอน ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วว่า จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

ขณะเดียวกันด้วยสภาพของการ “แบ่งขั้ว” การเมืองในรูปแบบที่ “ติดล็อก” และมีตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีจำนวนเสียง ส.ส. ฝ่ายใดมีเสียงข้างมากเด็ดขาดพอจัดตั้งรัฐบาลเหนืออีกฝ่ายหนึ่งได้ ทำให้เกิดสภาพในลักษณะที่ทุกพรรค “ทุกเสียง” สามารถเป็น “ตัวแปร” ได้ทั้งหมด

ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวลานี้การเจรจาต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความยืดเยื้อ

แม้ว่าหากพิจารณาจากองค์ประกอบรอบด้านแล้วมองว่า ขั้วฝ่ายพรรคพลังประชาชนรัฐที่สนับสนุน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จะได้เปรียบอีกขั้วหนึ่งที่น่าโดยพรรคเพื่อไทย ที่เคยดึงพรรคพันธมิตร 7 พรรค เป็นแนวร่วม แต่อย่างไรก็ตามก็คือ ในเมื่อทุกเสียงเป็นตัวแปร มันก็ยิ่งเปิดโอกาสให้พรรคพรรคการเมืองที่คาดว่าจะเข้าร่วมรัฐบาล ต้องการเจรจาเพื่อต่อรองในสิ่งที่ “ตัวเองอยากได้มากที่สุด” ซึ่งในที่นี้ก็คือ “จำนวนเก้าอี้รัฐมนตรี” รวมไปถึงระดับกระทรวงเกรดที่ดีที่สุดด้วย

เหมือนกับที่เวลานี้ พรรคประชาธิปัตย์กำลัง “แพ้ก” กันแน่นกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อต่อรองเก้าอี้ กับพรรคพลังประชาชน เพราะรับรู้กันทั่วทั้งสองพรรคดังกล่าวมีเสียง ส.ส. รวมกัน 103 เสียง (ประชาธิปัตย์ 52 เสียง) เพราะตัวเลขคณิตศาสตร์ดังกล่าวหากขาดสองพรรคนี้ ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ และแน่นอนว่าการหนีกันกำลังระหว่างสองพรรค ก็เพื่อ “บีบ” ให้พรรคพลังประชาชนที่เป็นแกนนำ รวมไปถึง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยอม “ตาย” กระทรวงหลักๆ บางกระทรวงออกมา เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ออกมาเพิ่มเติม เป็นต้น โดยก่อนหน้านั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่า พรรคหลักควรจะได้บริหาร กระทรวงกลาโหม คลัง มหาดไทย ต่างประเทศ เป็นต้น โดยเชื่อว่าเป้าหมายของสองพรรค คือ มหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งกระทรวงหลัก เกรดเอ เป็นต้น

ดังนั้น การประกาศตนนี้กำลังระหว่างสองพรรค คือ ประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย รวมกัน 103 เสียง หากพิจารณากันในระดับปกติไม่ต้องลืกรวมใครมากก็ย่อมมองออกว่า นี่คือการบีบพรรคพลังประชาชน ให้คายใจดาวกระทรวงสำคัญดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมมาอีกเท่านั้นเอง

หรือแม้กระทั่งมีการ “ปล่อยข่าว” ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันว่า ทั้งสองพรรคดังกล่าวเคลื่อนไหวเสนอ “ตั้งขั้วที่สาม” ตั้งรัฐบาลขึ้นมาแข่งกับขั้วเพื่อไทย และ ขั้วพรรคพลังประชาชน โดยอ้างว่าสองขั้วแรกเกิดความชะงักงัน ไม่อาจตั้งรัฐบาลได้ จึงขอหยั่งกระแสจากสังคม แม้จะเป็นรายงานข่าวก็เข้าใจได้ไม่ยากว่า “ปล่อย” ออกมาจากวงในข่าวของสองพรรคนี้แหละ ซึ่งก็สรุปกลับมาที่เดิมคือ กอดันพรรคพลังประชาชน กับ “บิ๊กตู่” โดยมีเป้าหมายแบบเดิม

อย่างไรก็ดี หากให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ ระหว่างที่ทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย จะร่วมกันจัดตั้ง “ขั้วที่ 3” กับการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชาชน อย่างไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน แม้ว่าหน้าที่นี้จะยากก็เกิดขึ้นได้ ไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หากพิจารณาจากความเป็นจริงเท่าที่เห็นกันอยู่ ก็ต้อง



เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ ปชป. จับมือกับ อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า กท.

หากให้สรุปอีกครั้งก็ต้องบอกว่า การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใกล้จบแล้ว ส่วนจะจบแบบไหน ก็ยังคาดการณ์ได้ไม่เต็มร้อย เพราะมีตัวแปรใหม่เกิดขึ้นมาเต็มไปหมด โดยเฉพาะความแตกแยกในพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีรอยร้าวลึกสะสมจนเสี่ยงที่จะทำให้การโหวตเลือกนายกฯ ในสภาไม่เป็นเอกภาพ แต่สำหรับ “ขั้วที่สาม” ก็ยังถือว่าเป็นไปได้น้อย ขณะเดียวกันโอกาสของรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพื่อรอจังหวะยุบสภา ก็เชื่อว่าเป็นไปได้

บอกว่ามีแนวโน้มไปทางร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชาชนมากกว่า

ส่วนการจับมือเป็นขั้วที่สามของสองพรรคนี้ แม้ในแง่ของการรวบรวมเสียงโดยตัดพรรคพลังประชาชนออกไป แล้วไปรวมกับขั้วเพื่อไทย และ 7 พรรคพันธมิตรเดิม มันก็มีโอกาสที่จะได้เสียงสนับสนุนเกิน 376 เสียง แต่นั่นเป็นตัวเลขแต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุผลทางสังคม เสียงสนับสนุนของมวลชนสมาชิกพรรคโดยเฉพาะหากพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพรรคเพื่อไทย มันก็คง “ดูไม่จืด” และอาจส่อหายนะในอนาคตเลยก็ว่าได้ อาจจะหนักกว่าในปัจจุบันที่ได้รับการเลือกตั้งมาแค่ 52 ที่นั่ง เท่านั้น

ดังนั้น ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่า นี่เพียงแค่แกมต่อรองครั้งสุดท้ายเท่านั้น

เป็นการยกกระดุมแรงกดดัน เพราะรู้ว่าเวลานี้เวลากระชั้นเข้ามาแล้ว นั่นคือการเปิดสภานับถอยหลังเข้ามาทุกทีแล้ว อย่างน้อยก็ต้องสรุปก่อนเข้าวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ที่มีกำหนดโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตำแหน่งประธานรัฐสภาโดยอัตโนมัติ เพื่อไปทำหน้าที่ประธานในการโหวตเลือกนายกฯ ในที่ประชุมรัฐสภาอีกทอดหนึ่ง

อย่างไรก็ดี นาที่นี้ “ตัวแปรหลัก” ก็ยังอยู่ที่สองพรรคนี้ แต่หากสองพรรคนี้ไม่ร่วมกับพรรคพลังประชาชน แม้โอกาสจะน้อยมาก แต่หากให้คิดเผื่อเอาไว้ว่า อาจเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้เสียงของวุฒิสภา ร่วมกับพรรคขนาดเล็กมาสนับสนุนให้เป็นนายกฯ เพื่อรอจังหวะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้ชาวบ้านตัดสินกันใหม่ โดยเขาอาจเป็น “แคนดิเดต” อีกครั้งมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะในเวลานี้ ตามที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมายยืนยันว่า “ทำไม่ได้” ต้องรอจนกว่ามีนายกฯ ใหม่เสียก่อนเท่านั้น

ดังนั้น หากให้สรุปอีกครั้งก็ต้องบอกว่า การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใกล้จบแล้ว ส่วนจะจบแบบไหน ก็ยังคาดการณ์ได้ไม่เต็มร้อย เพราะมีตัวแปรใหม่เกิดขึ้นมาเต็มไปหมด โดยเฉพาะความแตกแยกในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีรอยร้าวลึกสะสมจนเสี่ยงที่จะทำให้การโหวตเลือกนายกฯ ในสภาไม่เป็นเอกภาพ แต่สำหรับ “ขั้วที่สาม” ก็ยังถือว่าเป็นไปได้น้อย ขณะเดียวกันโอกาสของรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพื่อรอจังหวะยุบสภา ก็เชื่อว่าเป็นไปได้ !!

'โรงสกัด'เมินร่วม'กฟผ.'ซื้อปาล์ม

กรุงเทพธุรกิจ ● “ศิริ” เผยโรงสกัด
เสนอขายปาล์มให้กฟผ.แค่ 4.5 หมื่นตันเท่านั้น
ทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทหาสาเหตุ
ขณะที่ดับเบิลยูที่โกลบมขัดแย้งอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์มกับสิ่งแวดล้อม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้า
การเปิดประมูลจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)
ปริมาณ 1 แสนตัน เพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย(กฟผ.)เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
การจัดซื้อดังกล่าว มีโรงสกัดขายยื่นข้อเสนอ
เพียง 45,300 ตันเท่านั้น ไม่ครบปริมาณ 1
แสนตันตามที่ออกประกาศรับซื้อไป

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหาว่า “คอขวด”
อยู่ตรงไหน ทำไมโรงสกัดถึงไม่มาเสนอขาย
น้ำมันปาล์มตามเป้าหมาย สดักมีจริงหรือไม่
ซึ่งหากขายครบปริมาณ ในราคาที่ กฟผ.
ชื่อนาตลาดที่ทีโลกรัม(กก.)ละ 16.50 บาท
ก็เชื่อว่าราคาผลปาล์มดิบจะขึ้นไปแตะ
2.85 บาท จากปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ
2.20-2.50 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน พร้อมรับซื้อ
CPO ให้ครบปริมาณที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.)
กำหนดให้รับซื้อเพิ่มเติม 1 แสนตันแรก
และส่งมอบภายในเดือนพ.ค.นี้ ก่อนซื้ออีก
1 แสนตันต่อไป โดยหากผลวิเคราะห์ออกมา
เรียบร้อยแล้ว และมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจน ก็เชื่อว่า กฟผ.จะเดินหน้ารับซื้อ
CPO ตามเป้าหมายต่อไป เพื่อให้ประโยชน์
ตกถึงเกษตรกรโดยตรง

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบ
ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มจากโรงสกัด
ทั้งหมดพบว่า มีจำนวนรวมกัน 2 แสนตัน
ซึ่ง กรม ได้จัดส่งรายชื่อโรงสกัดให้ กฟผ.
เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกโรงสกัดที่จะยื่น
ใบสมัครจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่
กฟผ. แล้ว ตามมาตรการปรับสมดุล
น้ำมันปาล์มรอบ 2 โดยให้กฟผ.รับซื้อ
น้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่สมัครเข้าร่วม
โครงการเพิ่มอีก 2 แสนตัน จากก่อนหน้านี้
รับซื้อไปแล้ว 1.6 แสนตัน เพื่อนำไปผลิต
กระแสไฟฟ้า และตั้งให้ราคาผลปาล์มสด
สูงขึ้น กก.ละ 3 บาท

รายงานข่าวจากองค์การการค้าโลก
(ดับเบิลยูทีโอ)แจ้งว่า ในการประชุมคณะ

กรรมการการค้าและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
15 พ.ค.ที่ผ่านมาที่ประชุมได้นำข้อกังวล
เรื่องสินค้าปาล์มน้ำมันที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
เนื่องจากมีข้อกล่าวหาเบื้องต้นว่าอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำลาย
ป่าไม้และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ซึ่งเป็นการทำลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

โดยสหภาพยุโรป(อียู) แสดงท่าที
ชัดเจนว่า ต้องการสินค้าจากอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์มที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
แม้อุตสาหกรรมนี้จะมีอัตราขยายตัวที่ดีและ
สร้างการจ้างงานก็ตาม ท่าทีดังกล่าวทำให้
ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มต้องตระหนัก
และนำประเด็นเหล่านี้มาใช้ประกอบการค้า

ขณะที่มาเลเซีย ระบุว่า ในปี 2563
ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียจะต้อง
มีใบอนุญาตที่เข้มงวดเรื่องกฎระเบียบ
ว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่วนอินโดนีเซีย
ซึ่งมีข้อตกลงการค้าเสรีกับอียูอยู่แล้ว
ก็ประเมินว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อมกำลัง
จะกลายมาเป็นเงื่อนไขของการกำหนด
อัตราภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันปาล์ม

เตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการประชุมเตรียมการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนที่มากขึ้น ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีการนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยมากขึ้น ทำให้ราคาเป็นส่วนใหญ่สำคัญในการจูงใจให้เกษตรกรในหลาย ๆ พื้นที่หันมาเลือกที่จะปลูกทุเรียนกันมากขึ้น จากข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ปีที่ผ่านมา (2558-2561) ประเทศไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีจีนเป็นตลาดหลักในการรองรับผลผลิตซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2562 ผลผลิตทุเรียนสูงสุดในรอบ 10 ปี ทุเรียนภาคตะวันออก มีปริมาณเท่ากับ 511,827 ตัน ทุเรียนภาคใต้ มีปริมาณเท่ากับ 343,082 ตัน อีกทั้งปริมาณการส่งออกทุเรียนเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ในขณะที่พื้นที่ปลูกทุเรียนมีกระจายหลายภาคทั่วประเทศ เกษตรกรต่างขายผลผลิตโดยไม่มีองค์กรกลางดูแลซึ่งในอนาคตก็ต้องประสบกับปัญหาผลผลิตที่มากขึ้นอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมองว่า การพัฒนาคุณภาพและการรักษามาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการมีองค์กรภาคประชาชนเข้ามาดำเนินงานบริหารจัดการเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า



เกษตรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมด้วย น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนมีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน 22 จังหวัด เพื่อเตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย ในเบื้องต้นมองว่าจะใช้โมเดลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้มีมาตรฐานเป็นระบบทำให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงมาเป็นต้นแบบการศึกษาเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ฯ

นายสำราญ กล่าวอีกว่า จากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน เกษตรกรที่เข้าร่วมได้เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยมองว่าสมาพันธ์ น่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชนที่จะเข้ามากำกับดูแลให้การผลผลิตทุเรียนแปลงใหญ่มีมาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีความเสถียรในด้านของราคา อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มั่นคงอย่างแท้จริงต่อไป.





ครัวโลก มีของดีก็ต้องโชว์
และขาย ก็เท่านั้น.....■

แฉ่งข่าวจัดงานประชุมข้าว
นานาชาติครั้งที่ 9 “Thailand

“บุญ” เข้าเวรโลกข่าว **Rice Convention 2019** (TRC
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019) ที่จะจัดขึ้น 27-29 พ.ค. นี้
2562.....■ **Beijing EXPO** ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
2019 งานมหกรรมพืชสวนโลก บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ระดับ A1 ณ เมืองเหียนซิง กรุง เซ็นทรัลเวิลด์ ชื่องานบอกชัด
ปักกิ่ง ระหว่าง 29 เม.ย.-7 ต.ค.2562 เกี่ยวกับข้าว แต่เหตุไฉนไร้
จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการ หลายชาติ เฉากกรรมการเข้าร่วมแฉ่งข่าว
ต่างเนรมิตพาวิลเลียนตามแบบ เท่านั้นไม่พอ ดูหมายวันงานยัง
ฉบับของ ตัวเอง ใครมีดีอะไร ปราศจากชื่อกรรมนี้ร่วมงานแล้ว
ใส่เข้าไปเต็มอัตราศึก เพื่อแสดง ก็ถึงบางอ้อ นี่มันงานของพาณิชย์
ถึงศักยภาพอัตลักษณ์ของประเทศ กระทรวงเกษตรฯไม่เกี่ยวข้อง
ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาเรียกว่า บูรณาการมั๊ย.....■
.....■ ไทยเราไม่น้อยหน้า เปิด อีกรงานส่งท้ายเดือน สำนักงาน
Thailand pavilion เรือนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
หมู่ภาคกลาง โชว์อัตลักษณ์วิถี ที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด
คนไทยมีเสียงตอบรับดีแต่ที่รู้สึก ทั้ง 9 จังหวัด จัดงานวิสาหกิจ
ตึงใจ แต่ละชาติล้วนขนเอา ชุมชนภาคกลางแฟร์ 2019 ครั้ง
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาส
ใหม่ๆ พืชพันธุ์ใหม่ๆที่แปลกตา ในการขายสินค้าให้วิสาหกิจชุมชน
มาโชว์ความอลังการ แต่บ้านเรา ภายใต้นแนวคิด Smart Product
กลับมีแค่ทีวี 2 จอ เปิดฉายวน by วิสาหกิจชุมชน พบกับผลิต-
เรื่องการท่องเที่ยว วัฒนธรรมแบบ ภัณฑ์เด่นแต่ละจังหวัดทั่วภาค
ไปกับระดับประดาด้วยสินค้าที่ กลาง 30 พ.ค.-2 มิ.ย.2562
เตรียมเอาไปขายมันก็ไม่น่าแปลกใจ ณ ท็อปส์ฟลาซ่าสิงห์บุรี.
เพราะคอนเซ็ปต์ของเรา **Thailand,**
kitchen of the world : ไทย

บุญ

ดึงเครือข่ายทุเรียนแปลงใหญ่ 22 จังหวัด หารือจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย กำหนดแนวทางบริหารจัดการทุเรียนไทยทั้งระบบ

ทุเรียน เป็นผลไม้ที่มีความสำคัญของเศรษฐกิจไทย มูลค่าการส่งออกสามหมื่นกว่าล้านบาทต่อปี แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาผลผลิตไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาด จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก การส่งเสริมการเกษตรจึงหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนัดตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน 22 จังหวัด หารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วางแผนพัฒนาการผลิตการตลาดร่วมกัน โดยยึดโมเดลสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยเป็นต้นแบบ



นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ทุเรียนเป็น ผลไม้ส่งออกที่มีมูลค่ากว่า 35,333 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (2558-2561) ไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน มีจีนเป็นตลาดหลัก อีกทั้งปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ

ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก แต่การที่เกษตรกรปลูกทุเรียนกระจุกตัวอยู่ทั่วภูมิภาค การขายผลผลิตทุเรียนจึงไม่มีองค์กรหรือมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งออกทำให้ยังพบการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งออกทุเรียน ในขณะที่เดียวกัน พบว่ามีเกษตรกรที่มีความสามารถโดดเด่นและเป็นเกษตรกรต้นแบบให้กับชาวสวนทุเรียนอยู่บ้าง แต่ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรรองรับในการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพทุเรียนอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมองว่า การพัฒนาคุณภาพและการรักษามาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งกับเกษตรกรด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่าย การเพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยการยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พร้อมจัดบรรจุสินค้าในโรงคัดที่ได้การรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดจีน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และหากมีองค์กรภาคประชาชนเข้ามาดำเนินงานบริหารจัดการเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนร่วมด้วย น่าจะเป็นอีกส่วนที่ช่วยผลักดันให้เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนเข้มแข็ง มีมาตรฐานการผลิตไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้หารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ และเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน 22 จังหวัด เพื่อเตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย เมืองต้นใจไม่เดรสของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ที่มีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จ สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้มีมาตรฐานเป็นระบบทำให้เกษตรกรประกอบอาชีพที่มั่นคงมาเป็นต้นแบบการจัดตั้งสมาพันธ์ฯ

“การจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ก็เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงกลุ่มชาวสวนทุเรียนทั้ง 6 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง



พัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ โดยแนวทางในเบื้องต้นจะคัดเลือกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ระดับอำเภอใน 22 จังหวัด คือ นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ชลบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ระนอง กระบี่ สงขลา นราธิวาส สตูลและตาก รวมทั้งหมด 129 อำเภอ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าอำเภอละ 20 ราย เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการระดับประเทศ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามเงื่อนไขของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว” นายสำราญ กล่าว

ด้าน นายสุเทพ จรุงชนม์ ประธานแปลงใหญ่ผลผลิตทุเรียนนอกฤดูอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน การผลิตทุเรียนของไทยมีปริมาณมากขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกษตรกรกำหนดราคาเองไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรรวมตัวกันผลิตในรูปแบบเกษตรกรแปลง



ใหญ่แลกเปลี่ยนข้อมูล ผลิตไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรในภาพรวมระดับหนึ่งแล้ว แต่หากสามารถยกระดับให้เป็นสมาพันธ์ ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทุเรียนไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น จะมีทิศทางตั้งแต่การการผลิตไปจนถึงการตลาดที่ชัดเจนขึ้น เกษตรกรสามารถกำหนดทิศทางการผลิตไม่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัว และสามารถกำหนดราคาได้เองในราคาที่เหมาะสม

เพื่อให้ราคาทุเรียนเป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีราคากลางที่สมาพันธ์ประกาศเป็นเกณฑ์ ในขณะเดียวกัน คุณภาพและมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรก็จะไปในแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐานการตรวจสอบก่อนออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าและผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง พ่อค้าไม่สามารถกดราคาจากชาวสวนได้ จึงเห็นด้วยที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย โดยมองว่าสมาพันธ์น่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชนที่จะเข้ามากำกับดูแลให้การผลิตทุเรียนแปลงใหญ่มีมาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีความเสถียรด้านราคา ก่อให้เกิดความยั่งยืนให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มั่นคงต่อไป

